



คำสั่ง ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ ๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง ระเบียบการใช้ช่องทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการชั่วคราว

ปัจจุบันศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการนำเข้า - ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร

เนื่องจากปรากฏข่าวการเกิดรัฐประหาร และการประกาศภาวะฉุกเฉินของประเทศเมียนมา ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน และอาจก่อให้เกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนอาจมีกลุ่มบุคคลใช้พื้นที่ดินแดนของประเทศไทย เป็นพื้นที่พักพิง หรือสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน และบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา เปิด-ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ระเบียบการใช้ช่องทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการชั่วคราว

๒. ในพื้นที่แนวชายแดน ให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ดำรวจตระเวนชายแดน ตรวจคนเข้าเมือง สนธิกำลังลาดตระเวนแนวชายแดน เพื่อติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน

๓. ในพื้นที่ตำบลหุบบ้านชายแดน และพื้นที่ตอนใน ให้ฝ่ายปกครอง ดำรวจภูธร เผ่าระวัง ป้องกันการเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกัน เผ่าระวัง ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่อาจจะเข้ามาสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๑ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพัลลภ สิงหเสนี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ด้านพม่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์